

Số: /SYT-NV

Bình Phước, ngày tháng 01 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của  
cử tri theo Công văn số  
3976/UBND-TH

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3976/UBND-TH ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:

**1. Nội dung:** *Hiện tại, các đối tượng được khám, chữa bệnh theo chế độ tại Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (bệnh nhân được khám theo chế độ miễn phí các chi phí khám và thuốc điều trị) được nhân viên của Ban yêu cầu ký tên vào ba loại hóa đơn là tiền khám, tiền thuốc và tiền chuyển chuyển viện. Đề nghị kiểm tra.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, rà soát, xem xét kiến nghị của cử tri Công văn số 3976/UBND-TH ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh đề nghị kiểm tra về “ Hiện tại, các đối tượng được khám, chữa bệnh theo chế độ tại Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (bệnh nhân được khám theo chế độ miễn phí các chi phí khám và thuốc điều trị) được nhân viên của Ban yêu cầu ký tên vào ba loại hóa đơn là tiền khám, tiền thuốc và tiền chuyển viện”, Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh trả lời nội dung kiến nghị cử tri như sau:

1. Căn cứ vào khoản 2.2 của Điều 2 Quyết định 778/QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nêu rõ đối tượng khám, chữa bệnh tại Ban Bảo vệ sức khỏe Cán bộ tỉnh như sau: “ Đối với các đối tượng đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh, khi bị bệnh đến khám và điều trị ngoại trú tại Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh cần đem theo thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, thẻ khám trung cao do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cấp hoặc thẻ khám bệnh do Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cấp (trường hợp cấp cứu đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời)

- Đối với các đối tượng đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố khi đến khám chữa bệnh tại Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ cần có giấy chuyển tuyến (BHYT), thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, thẻ khám trung cao do Ban Bảo

vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cấp hoặc thẻ khám bệnh do Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cấp. Trường hợp vượt khả năng điều trị sẽ được Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh chuyển lên tuyến trên khám và điều trị bệnh theo quy định”.

2. Căn cứ vào Điều 2 Quyết định số 517/QĐ - BYT ngày 23/02/2011 của Bộ Y tế về ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định: “Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là mẫu Bảng kê) ban hành kèm theo Quyết định này được dùng để tổng hợp và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh, chữa bệnh theo các quy định của pháp luật hiện hành” và tại Mục I. Mục đích, yêu cầu của Hướng dẫn sử dụng Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh nêu rõ “Bảng kê được sử dụng để tổng hợp đầy đủ, chi tiết chi phí của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định đã được sử dụng cho người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở thanh toán với người bệnh hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội (đối với người bệnh BHYT).

- Bảo đảm phù hợp với quy trình chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Như vậy việc bệnh nhân đến phòng khám thuộc Ban khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì sau khi khám bệnh phải xác nhận ký tên vào bảng kê chi phí hóa đơn tiền khám bệnh, tiền thuốc và chi phí khám khi chuyển tuyến là đúng theo quy định của Bộ Y tế.

**2. Nội dung:** *Cử tri Vũ Đại Duy, xã Minh Lập kiến nghị: Hiện tại, việc khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh có nhiều bất cập. Người dân khi đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện phải tự mua các dụng cụ y tế cung cấp cho bệnh viện để các bác sỹ khám, chữa bệnh, điều này gây ra nhiều khó khăn cho người dân khi đăng ký khám chữa bệnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm kiểm tra và có giải pháp khắc phục, giúp công tác y tế địa phương được tốt hơn.*

### **Trả lời:**

Về công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có xuất hiện tình trạng thiếu một số loại thuốc cấp cứu và thuốc đặc trị tại một số cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Phước. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế rà soát, đôn đốc việc triển khai các gói thầu đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay; Sở Y tế cũng đã tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế để thực hiện mua sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo đúng quy định và phân cấp thẩm quyền quản lý. Hiện nay, Sở Y tế đang khẩn trương triển khai các trình tự, thủ tục để thực hiện việc mua sắm tập trung thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo quy định nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm xảy ra tại các cơ sở y tế trong tỉnh đã làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho

nhân dân và ảnh hưởng đến độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh do các nguyên nhân sau đây.

*1. Nguyên nhân :*

a) Nguyên nhân chính là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra, nên không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn chủ động tự đấu thầu, thay vì đấu thầu tập trung như trước, nhưng các đơn vị vẫn tỏ ra lúng túng, e ngại trong tổ chức thực hiện do chưa có kinh nghiệm về đấu thầu nên sợ xảy ra sai sót, vi phạm quy định về Pháp luật đấu thầu dẫn đến vướng vào lao lý. Một số doanh nghiệp, nhà cung cấp cũng e ngại trong việc cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công do liên quan đến giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu, thủ tục thanh toán phức tạp, khó khăn.

b) Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nguồn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa khan hiếm, giá cả hàng hóa nhiều biến động, vì vậy, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất càng trở nên khó khăn hơn.

c) Tình trạng hết hạn số đăng ký của một số loại thuốc dẫn tới chậm thầu so với dự kiến đề ra.

e) Do một số khó khăn, chậm có kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia, đàm phán giá một số thuốc mua sắm tập trung quốc gia, dẫn tới các cơ sở phải thực hiện hình thức mua sắm tại cơ sở và không chủ động được thời gian, số lượng mua sắm.

g) Việc hiểu và thực hiện Nghị định 60/2021 ngày 21.6.2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập về thẩm quyền quyết định mua sắm từ các nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính chưa thống nhất, dẫn đến việc đấu thầu, mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập bị chững lại, chưa tổ chức thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ kể từ khi nghị định này có hiệu lực.

h) Ngoài ra còn một số điểm vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế liên quan đến Luật Dược, Luật bảo hiểm xã hội, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 54/2017/NĐ-CP, Thông tư 14/2020/TT-BYT và Thông tư 15/2019/TT-BYT, Thông tư 19/2021/TT-BYT đang được bộ, ngành liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung, dự thảo, ban hành theo chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022; Các cơ sở Y tế đang chờ cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế chuẩn nhất, quy trình rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm để cho đội ngũ nhân viên y tế làm công tác mua sắm không chuyên nghiệp có thể thực hiện việc đấu thầu mà không xảy ra sai sót.

*2. Giải pháp tham mưu thực hiện :*

Ngày 07/11/2022 Sở Y tế đã trình UBND tỉnh xin chủ trương giao thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tập trung cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2024.

Hiện Sở Y tế đã phối hợp với Sở tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh đang hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tập trung cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2024.

Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 146/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ; Công điện số 778/CD-TTr ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022 của Văn phòng Chính phủ cụ thể :

- Thủ trưởng các đơn vị y tế công lập trên địa bàn phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

- Đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hỗ trợ các cơ sở y tế tập huấn kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác đấu thầu.

- Đề nghị lãnh đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Có biện pháp cụ thể để giao cho thủ trưởng các cơ sở y tế công lập phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hoá chất và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống bệnh dịch cho nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến trả lời các phản ánh, kiến nghị của cử tri, Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó giám đốc Sở Y tế;
- Các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, NV

**GIÁM ĐỐC**